

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM BẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 78 /BC- UBND

Kim Bảng, ngày 18 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý theo thông tin phản ánh của báo chí

Thực hiện Văn bản số 406/VPUB-NN&TNMT ngày 08/03/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc xử lý thông tin báo nêu, UBND huyện Kim Bảng báo cáo như sau:

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hà Nam, UBND huyện Kim Bảng đã thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phát hiện và xử lý các vi phạm về khoáng sản trên địa bàn.

1. Năm 2020: Thực hiện Văn bản số 1110/STN&MT-KS ngày 08/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khai thác, thu hồi khoáng sản khi triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Liên Sơn kiểm tra, xác minh và xác định Công ty đã triển khai việc khai thác thu hồi khoáng sản trong khu vực dự án khi chưa có đủ hồ sơ về khai thác khoáng sản trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

UBND huyện Kim Bảng đã có Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 14/7/2020, báo cáo kết quả kiểm tra việc khai thác, thu hồi khoáng sản khi triển khai đầu tư xây dựng công trình của Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt về UBND tỉnh, sở Tài nguyên & Môi trường (trong đó kiến nghị Sở Tài nguyên & Môi trường xử lý vi phạm đối với công ty Tiến Đạt). Đồng thời ban hành văn bản số 776/UBND-TNMT ngày 14/7/2020 về việc thực hiện quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, Ngày 27/7/2020, Sở Tài nguyên & Môi trường thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt khi thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất công bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng tại Quyết định số 235/QĐ-STN&MT. Sau kiểm tra, Sở tài nguyên & Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính công ty Tiến Đạt số tiền 100.000.000 đồng tại Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC ngày 15/10/2020.

2. Năm 2021: Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí và Văn bản số 328/STN&MT-KS ngày 02/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Liên Sơn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngày 04/3/2021, phòng Tài nguyên & Môi trường làm việc với UBND xã Liên Sơn, theo báo cáo của UBND xã Liên Sơn: Ngày 04/01/2021 sau khi nhận được đơn đề nghị của nhân dân, UBND xã đã làm việc với Công ty Tiến Đạt và các hộ dân, kiểm tra thực địa, yêu cầu Công ty chấm dứt mọi hoạt động khai thác, đến nay không còn hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn.

Ngày 08/3/2021, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với UBND xã Liên Sơn làm việc với Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Tiến Đạt. Qua kiểm tra thực địa, xác định Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Tiến Đạt đã thực hiện khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Vị trí khai thác có một phần diện tích (khoảng 7.000 m²) nằm ngoài phạm vi giao đất cho công ty thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất bê tông và gạch không nung cốt liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khối lượng khoáng sản đã khai thác tạm thời chưa xác định được.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Liên Sơn tổ chức kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ có liên quan khi để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; UBND huyện có Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 10/3/2021, báo cáo kết quả kiểm tra về sở Tài nguyên & Môi trường, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đo đạc, xác định diện tích, khối lượng khoáng sản đã khai thác, so sánh với kết quả kiểm tra, đo đạc năm 2020 để làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Tiến Đạt.


3. Từ thực tế trên, sự việc được Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo trước khi có bài báo phản ánh. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hà Nam;
- Sở Thông tin & TT;
- TTHU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT, TN&MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



(Handwritten signature)

**CHỦ TỊCH
LUU TRẦN SƠN**